

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

# F.I.O. Today



“สร้างสรรค  
สวนป่าเศรษฐกิจ  
เพื่อความยั่งยืน”

Create forest  
plantations for  
sustainability



อ.อ.ป. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในงาน  
“สี่สรรพคุณไม้ เกิดกับบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 16

พระมหากษัตริย์คุณที่ทรงมีต่อ “ช้าง”



แบบประเมิน  
ความพึงพอใจ



E - BOOK  
WWW.FIO.CO.TH



## นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ ๑

### การปรับตัวทำงานของพนักงาน อ.อ.ป. ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานของพนักงาน อ.อ.ป. จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับความท้าทายและโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกด้วย AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานใน อ.อ.ป. เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้พนักงานของ อ.อ.ป. ทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการป่า เทคโนโลยีการติดตามข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในธุรกิจของ อ.อ.ป.

นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การทำงานในอนาคตจะเน้นการใช้ข้อมูลและการตัดสินใจที่แม่นยำจากข้อมูล ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานสามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์และการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานในองค์กร จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของ อ.อ.ป. ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น การปรับตัวของพนักงาน อ.อ.ป. ทุกคน จึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมในการทำงานในยุคดิจิทัลต่อไปด้วย



#### ที่ปรึกษา

- นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายประสิทธิ์ เกิดโต , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ , นายถนอมศักดิ์ เจียบแหลม รองผู้อำนวยการ

กองบรรณาธิการและออกแบบ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

# เรื่องเด่น F.I.O.

## ทส. - อ.อ.ป. ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567



เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ร.อ.รชฎ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ, นายณพดล พลเสน เลขาธิการรัฐมนตรีฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำผู้บริหารระดับสูง รวมถึงนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และในวันเดียวกันที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

## อ.อ.ป. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในงาน “สี่สรวรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 16



เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2567 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจัดงาน “สี่สรวรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 และนายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโชค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ร่วมเฝ้าถวายรายงานการจัดนิทรรศการ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการด้านการอนุรักษ์ช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้าง ทรงใส่พระทัยและทรงสอบถามและติดตามเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาช้างที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยอยู่เนื่อง ๆ นับว่าเป็น “พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อช้างไทย” อย่างหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 ในงาน “สี่สรวรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ” สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยในโอกาสนี้ นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายบริหาร เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

# อ.อ.ป. - สมาคม สโสมสร อ.อ.ป.

## จัดกิจกรรม CSR 'ปลูก - ปลูก' จิตสำนึกเยาวชน พร้อมมอบทุนการศึกษา



### ข่าวผู้บริหาร F.I.O.



เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ สมาคม สโสมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สส.อ.อ.ป.) จัดกิจกรรม "สร้างความรู้ มอบคุณค่า" ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้ "โครงการพัฒนาเยาวชน ปลูกจิตสำนึก รักธรรมชาติ" โดยมี นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (สายบริหาร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง และในฐานะนายกสมาคม สโสมสร อ.อ.ป. รวมถึง พนักงานของ อ.อ.ป. , สมาชิกสมาคม สโสมสร อ.อ.ป. เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านคอวัง จ.นครปฐม สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงาน มุ่งหวังที่จะส่งเสริมเยาวชน มีความรู้และเกิดความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน รวมถึงยังได้สร้างการตระหนักรู้ในบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป. นอกจากนี้ ทางคณะฯ และนักเรียน รร.บ้านคอวัง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียน และในโอกาสเดียวกัน รอง ผอ.อ.อ.ป. และ นายกสมาคม สโสมสร อ.อ.ป. ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน อีกด้วย



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



### อ.อ.ป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปรับปรุงกระบวนการนวัตกรรม และทบทวนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม" ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สก. ประจำปี 67

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สายธุรกิจ 2) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนการนวัตกรรมและทบทวนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2567" ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (ส.คน.) โดยมี ดร.ศศิกานันท์ จันทร์เกษม ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประเมินผลการดำเนินงาน และด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ การจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับคะแนนประเมินผลตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนน Core Business Enablers ประจำปี 2567 ตลอดจนสามารถปิดช่องว่าง (GAP) ที่ได้จาก Feedback Report ประจำปี 2566 ของ อ.อ.ป.



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

### อ.อ.ป. - มช. - TICA และหน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีประชุม "ความร่วมมือไร้พรมแดน : Elephant Conservation Without Borders" ประจำปี 2567



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ TICA ร่วมเป็นเจ้าภาพ "จัดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2567" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือไร้พรมแดน : Elephant Conservation Without Borders" โดยมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2567 โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย เสรีสงแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ร่วมด้วย นายถนอมศักดิ์ ฉะนิบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 , ผู้แทนจากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และบุคลากรด้านสัตวแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศกว่า 300 คน เข้าร่วมงานฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

# อพ.สร. - อ.อ.ป. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ภายใต้ “โครงการ อพ.สร.” ตามแนวทางแผนแม่บท อพ.สร. ระยะ 5 ปีที่จัด



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (สายบริหาร) , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (สายธุรกิจ) 2 พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสังกัดในส่วนกลาง , ออป.ภาค และ ส.คช. เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยมี นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สร. พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ และพิจารณาการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ตามแผนแม่บท อพ.สร. ระยะ 5 ปีที่จัด ในภาพรวม ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. สำนักงานกลาง และในรูปแบบ On line โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ อ.อ.ป. ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรม อพ.สร. - อ.อ.ป. และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน) รวมถึงได้สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สร. - อ.อ.ป. ปี 2566 - 2567 พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน อพ.สร. - อ.อ.ป. ตามแผนแม่บท อพ.สร. ระยะ 5 ปีที่จัด และทบทวนแผนปฏิบัติงานและพิจารณาปรับแผนฯ ของ อ.อ.ป. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วย



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

## อ.อ.ป. อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER)”

CO2



เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ซึ่งจัดโดย สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม (ส.คน.) ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER)” ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ และส่งเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) และยังเป็นเตรียมพร้อมในการสร้างรายได้ในอนาคตให้กับ อ.อ.ป. โดยมี ดร.พฤติภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ การจัดอบรมฯ จัดขึ้นทั้งรูปแบบ Onsite และ Online



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

## อ.อ.ป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง “กลยุทธ์การจัดการความรู้และทำงานร่วมกัน”



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการความรู้และทำงานร่วมกัน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้อง จัดโดย สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) โดยมี ดร.อำนาจ วัตจินดา วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง อ.อ.ป. กรุงเทพฯ สำหรับการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมภายใต้โครงการนี้ เกิดความรู้ และมีความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ , มีรูปแบบในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ในการนำไปใช้จัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์ภายในทีม , เข้าใจบทบาทของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการจัดการความรู้และช่วยกันดำเนินการให้เกิดระบบความรู้ในองค์กร รวมถึงสร้างรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2567 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



## อป.เหนือบน ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก “อุทกภัย” ในพื้นที่ จ.แพร่

## เกาะติดแอดวง F.I.O.

ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2567 งานสวนป่าแม่สร้อย และ  
งานสวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน นำน้ำดื่ม  
บรรจุขวด อาหารกล่อง และอาหารแห้ง เข้าสนับสนุน  
และช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
จากเหตุอุทกภัย เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่  
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และบริเวณพื้นที่บ้าน  
หาดรั้ว หมู่ 6 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่



รายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์



รายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์

## ผอ.อป.เหนือล่าง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบำรุงดูแลรักษา “มเหล็กซ์ - สักสยามินทร์” และการดำเนินงานทำไม้สัก



ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2567 นายภพภพ ลรรพรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ลงพื้นที่  
ตรวจติดตามการบำรุงดูแลรักษา “มเหล็กซ์ - สักสยามินทร์”  
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ  
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ร่วมกับ จังหวัดตาก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
และประชาชน ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 จำนวน 1,100 ต้น  
ของสวนป่าพบบพระ จังหวัดตาก ซึ่ง อ.ป. ได้ดำเนินการบำรุงดูแล  
รักษาโดยการใส่ปุ๋ยและถางวัชพืชอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผอ.อป.  
เหนือล่าง ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการทำไม้สักจาก  
ป่าปลูกของสวนป่าเศรษฐกิจ อ.ป. ของสวนป่าพบบพระ  
และการปรับปรุงบ้านพักของสวนป่าแม่ละเมา - แม่สอด  
จังหวัดตาก พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและให้  
คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  
โดยมีหัวหน้าสวนป่า ให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจในครั้ง



รายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์

## อป.กลาง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567”



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 งานสวนป่าท่ากุ่มโนโบรุ อูเมตะ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  
ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี เนื่องในโอกาส “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี  
2567” จำนวน 1 ทุน ณ โรงเรียนคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอบาง  
เมืองตราด จังหวัดตราด



รายละเอียด  
ข่าวประชาสัมพันธ์



อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน



**ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง**



เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หอประชุมอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ วัดดอกต้าย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



**ออป.ตะวันออกฯ ร่วมอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูป่า ดันน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟฟ้า รุนที่ 6”**

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออก เชียงเหนือ โดย นายพิชัย ถมบัทม์ หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ พร้อมด้วย นายคณัย ศรีมงคล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูป่า ดันน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟฟ้า รุนที่ 6” โดยมีนายกุล ไซดิรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ไฮสโตร์ อำเภอเมืองไฮสโตร์ จังหวัดยโสธร



**ออป.ใต้ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียน ออป. ที่ 18**



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ โดย ผู้แทนงานสวนป่าพระแสง ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 18 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบข้างสวนป่าตลอดจนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

# รอบรู้ท้ายเล่ม F.I.O.



**อ.อ.ป. รับมอบโล่ และขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดใน  
ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ประจำปี 2567  
ในงาน AMAZING DARK SKY IN THAILAND**



เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้รับเกียรติเข้ารับมอบโล่ และขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ประจำปี 2567 ในงาน AMAZING DARK SKY IN THAILAND จาก ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ นางสาวธัญญาภรณ์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบโล่ และขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ (Dark Sky Tourism) ณ ห้องประชุมจารุวัตร ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



**อ.อ.ป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพเตรียมพร้อม ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว**



เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 นายถนอมศักดิ์ ฉะเป็ญแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเตรียมความพร้อมให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวของ อ.อ.ป.” ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดย สำนักธุรกิจการตลาด ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศุภศรี สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

## แนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ



**นางสาวนัฐชา ชุ่มกมล พนักงาน (ระดับ 5) งานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่วนงานแผนงานและประเมินผล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง**

ต้องเข้าใจในงานของตัวเองก่อน และทำให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับการทำงาน ง่าย ๆ เลยคือต้อง In ในงานที่เราทำก่อน แล้วเราจะรู้สึกสนุกไปเอง แน่แน่นอนว่ามันจะต้องมีวันที่เบื่อและเหนื่อย หรืออาจจะมึนอุปสรรคปัญหาบ้างในบางครั้ง เพราะการทำงานถ้าไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาที่ไม่น่าจะใช้การทำงาน ถ้าเรามีปัญหาหรือติดขัดอะไร เราต้องขอคำปรึกษาจากผู้รู้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หรือผู้บังคับบัญชาของเรา จากประสบการณ์ ทุก ๆ เรื่องที่ผ่านมาก็เพราะมี Team Work ที่ดีทั้งนั้น เราถึงจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างดี และมีคุณภาพ สำหรับเราการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การได้พบเจอผู้คนใหม่ ๆ และมีความสุขในทุก ๆ วันในการทำงานเท่ากับประสบความสำเร็จแล้ว และอยากฝากว่าอะไรที่เป็น Toxic เราต้องรีบตัดออกไป อย่าเอามาใส่ใจ แล้วจิตใจเราจะดี มีพลังบวกในทุก ๆ วันนะคะทุกคน “ถ้างานมันเครียดเกินไป พักซักนิด ให้จิตใจแจ่มใสจะดีกว่า”

## กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน  
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531  
ปณฝ.หลานหลวง



**วารสาร F.I.O. Today**

ที่อยู่ : สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 1143 - 1145